



ประกาศโรงพยาบาลสิชล

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน

ตามประกาศโรงพยาบาลสิชล ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ได้ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๘-๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ และดำเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมปีกชั้น ๔ อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ ดังนี้

๑. บัญชีรายชื่อดังกล่าวนี้ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป แต่ถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ได้รับการคัดเลือกได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนด วันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ลำดับที่ ๑ และลำดับที่ ๒ ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงานในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอาร์ภย์ วงศ์วรชาติ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

บัญชีแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลลิซล

ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน  
ในตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๒	นางสาวทิพย์เกสร ศรีใหม่	
๒	๐๑	นางสาวมยุรฉัตร เพชรมัน	
๓	๐๗	นางสาวดุสิตา ขวัญทอง	
๔	๐๖	นางสาวอรทัย เลิศเกียรติรัชตะ	
๕	๐๕	นางสาววิศรา ดำแก้ว	
๖	๐๓	นางสาวพรพรรณ สุทธิรักษ์	